



Tổ chức thật tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 hoàn thành trong quý III/2022. Hiện nay, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đang được các cấp ủy triển khai báo đảm đúng tiến độ, đúng quy định, coi trọng chất lượng, không phô trương hình thức, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở cơ sở.



Hệ thống đường giao thông xã An Châu (Đông Hưng) được đầu tư xây dựng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Chi bộ thôn 1 Hoàn Sơn là chi bộ được Đảng ủy xã Thụy Vân (Thái Thụy) lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm, sau đó triển khai tới tất cả các chi bộ. Đảng ủy xã đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị từ xây dựng văn kiện đến công tác chuẩn bị nhân sự đại hội. Các văn kiện đại hội sau khi soạn thảo đều được đưa ra thảo luận trong Chi ủy, xin ý kiến đóng góp của trưởng, phó thôn, các chi hội trưởng, chi hội phó đoàn thể chính trị - xã hội của thôn và báo cáo Đảng ủy cho ý kiến. Chi bộ bám sát hướng dẫn của Đảng ủy tổ chức các hội nghị thống nhất nguồn nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; đồng thời làm tốt công tác trang trí, khánh tiết. Với sự chuẩn bị chu đáo, đại hội đã diễn ra thành công, các đảng viên rất phấn khởi tập trung ngay vào triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Theo đồng chí Đỗ Xuân Thuộc, Phó Bí thư Đảng ủy xã: Đảng ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch và hướng dẫn quy trình các bước đại hội chi bộ; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng ủy viên chịu trách nhiệm chỉ đạo đại hội các chi bộ từ đầu đến khi kết thúc đại hội. Đến ngày 3/7/2022, 11/11 chi bộ của Đảng bộ xã đều hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ

Đồng chí Nguyễn Xuân Đang, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Khai (Vũ Thư)



Theo kế hoạch, 10 chi bộ trong Đảng bộ xã sẽ tiến hành tổ chức đại hội trong tháng 8/2022. Hiện nay, các chi bộ đang tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cả về văn kiện, nhân sự cho đại hội. Trong xây dựng báo cáo chính trị, Đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả; tích cực triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu và sử dụng hiệu quả phần mềm "Số tay đảng viên điện tử". Về nhân sự đại hội, qua nắm bắt tại các chi bộ để có bản ổn định. Các đồng chí Đảng ủy viên được phân công chỉ đạo đại hội ở các chi bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chi bộ trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Đỗ Thị Oanh, Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Thụy Xuân (Thái Thụy)



Chi bộ Trường Mầm non Thụy Xuân hiện có 20 đảng viên và đã tổ chức đại hội ngày 22/6. Chi bộ đã tập trung đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng thời xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, trong đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới toàn diện công tác quản lý, giảng dạy; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. Phần đầu đạt trường chuẩn quốc gia mức độ II, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã xây dựng Thụy Xuân sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

2022 - 2025. Trong số 30 đồng chí chi ủy viên được bầu, số chi ủy viên tái cử chiếm 80%, bầu mới chiếm 20%.

Đồng chí Phạm Xuân Quang, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thái Thụy cho biết: Đến ngày 14/7/2022, trên địa bàn huyện có 255/470 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đảng ủy các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy, đảng ủy viên phụ trách đại hội chi bộ trực thuộc. Làm tốt công tác tuyên truyền, công tác chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất cao về nhận thức, phát huy trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức thực hiện. Theo kế hoạch, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện hoàn thành đại hội trước ngày 10/8/2022.

Tại huyện Đông Hưng, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 hoàn thành trước ngày 31/8/2022. Đồng chí Ngô Thị Hạnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Qua nắm bắt thực tế, phần lớn chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện đều đăng ký tổ chức đại hội trong tháng 8/2022. Hiện nay, các chi bộ đang tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt là về nhân sự trên cơ sở bám sát chỉ đạo của các cấp, trong đó chú trọng giới thiệu, phát hiện những nhân tố mới, có đức, có tài, có triển vọng lãnh đạo, quản lý nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ để bầu tham gia cấp ủy. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy khuyến khích tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Nhiệm kỳ trước, toàn huyện mới có 4 chi bộ thực hiện nhất thể hóa các chức danh này.

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, đến nay công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết; coi trọng chất lượng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không phô trương lãng phí. Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở cơ sở; là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐÀO QUYÊN

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022)

THÁI THỤY Hương về ngày Thương binh - Liệt sĩ

Những ngày này, các cấp, ban, ngành trên địa bàn huyện Thái Thụy đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực bày tỏ lòng tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công (NCC) với cách mạng.

Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), huyện Thái Thụy đã xây dựng kế hoạch, trong đó tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống; phát động quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; rà soát bảo đảm triển khai đầy đủ, kịp thời các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà NCC và thân nhân NCC; tổ chức các hoạt động dâng hương tưởng các anh hùng liệt sĩ, lễ cầu siêu, lễ thắp nến tri ân; tổ chức gặp mặt tặng quà động viên cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện là thương binh, con liệt sĩ. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Nhờ chủ động triển khai sớm nên đến nay, các xã, thị trấn trong toàn huyện đều đã thực hiện các nội dung tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 ngày Thương binh - Liệt sĩ bảo đảm theo đúng kế hoạch huyện đề ra. Riêng ở cấp huyện đã tổ chức phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân ủng hộ xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để hỗ trợ cho NCC với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện tổ chức 2 đoàn cán bộ đi dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh ngoài; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà NCC, thân nhân NCC. Năm nay, ngoài quà của trung ương, của tỉnh, huyện bố trí nguồn kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng để trao hơn 14.000 suất quà, mỗi suất trị giá 250.000 đồng cho NCC và thân nhân NCC. Ngoài ra, nhiều xã, thị trấn cũng bố trí ngân sách tặng quà NCC và thân nhân NCC trong dịp kỷ niệm.

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, các xã, thị trấn đang tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Bên cạnh đó, các xã đã huy động nguồn lực xã hội cùng ngân

sách nhà nước đầu tư cải tạo, tu sửa các công trình nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức các đoàn thể về sinh nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; giúp đỡ NCC, gia đình chính sách neo đơn dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa; phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng... Ông Bùi Văn Bấy, Chủ tịch UBND xã Dương Hồng Thủy cho biết: Do địa phương mới sáp nhập từ 3 xã cũ là Thái Dương, Thái Thủy, Thái Hồng nên có số lượng NCC, thân nhân NCC lớn với 1.000 đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp hàng tháng và 3 nghĩa trang liệt sĩ. Để bảo đảm triển khai đầy đủ, kịp thời các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngay từ đầu tháng 6, xã đã bố trí nguồn kinh phí, tổ chức huy động nhân lực để tổ chức tu sửa hệ thống điện và vệ sinh tại 3 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. UBND xã chỉ đạo cán bộ công chức văn hóa, xã hội tổ chức rà soát, lập danh sách NCC và thân nhân NCC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tổ chức giúp đỡ, hỗ trợ vệ sinh nhà cửa, vươn tước. Đồng thời, UBND xã đã bố trí nguồn kinh phí để tổ chức tặng quà cho NCC và thân nhân NCC có hoàn cảnh khó khăn trong dịp này (ngoài quà của trung ương, tỉnh, huyện). Bên cạnh đó, xã đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động dâng hương và thắp nến tri ân tại 3 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn vào 3 buổi tối từ ngày 24 đến 26/7; tổ chức thăm hỏi, tặng quà của trung ương, tỉnh, huyện, xã cho các đối tượng chính sách

trên địa bàn bảo đảm đúng, đầy đủ, kịp thời.

Huyện Thái Thụy hiện có hơn 14.000 NCC và thân nhân NCC đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Để chăm lo cho NCC và gia đình NCC một cách thiết thực, những năm qua, huyện chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ, chính sách với NCC và thân nhân NCC; tập trung giải quyết hồ sơ tón đọng để nghị xác nhận NCC và triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho NCC; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở. Đến nay, toàn huyện có 1.442 hộ NCC đang được ở trong những ngôi nhà mới. Đây là niềm vui với nhiều gia đình NCC có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu cải thiện nhà ở, qua đó giúp NCC ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Mão, xã Sơn Hà, thương binh có tỷ lệ thương tật 61% cho biết: Trước đây, gia đình tôi phải ở trong căn nhà cấp 4 xây dựng từ lâu nên bị xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2020, được nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, cộng thêm sự giúp đỡ của anh em họ hàng, tôi đã xây mới được căn nhà mới bằng khung bê tông, kiên cố để ở. Đến nay, sau gần 2 năm được ở trong ngôi nhà mới, cuộc sống gia đình đã ổn định, đỡ vất vả hơn, tôi rất cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành địa phương.

TRẦN TUẤN



Xã Dương Hồng Thủy (Thái Thụy) tu sửa hệ thống điện tại Nghĩa trang Liệt sĩ.

Phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh

Đoàn Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh hiện có 40 tổ chức cơ sở đoàn viên thuộc với 2.828 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Nhiệm kỳ qua, tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn và đội ngũ cán bộ, ĐVTN trong Khối đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã ra được vượt; vai trò, vị thế của tổ chức đoàn được khẳng định.

Đoàn Khối đã có nhiều hoạt động nổi bật, góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lối sống văn hóa và ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN. Chú trọng rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng; tích cực tham gia các đợt sinh hoạt chính trị "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng", "Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn", "Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn",

"Đền ơn đáp nghĩa", hiến máu nhân đạo, xung kích, tình nguyện đến với các địa phương vùng xa của tỉnh và tham mưu tổ chức tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Đảng bộ Khối. Các hoạt động an sinh, hướng về cộng đồng ghi dấu ấn đậm nét vai trò của ĐVTN trong Khối. Trên quy mô cấp Khối, từ 2017 - 2022, trong chiến dịch "Kỷ nghỉ hồng"; kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm, Ban Thường vụ Đoàn Khối và các tổ chức cơ sở đoàn thuộc Khối đã tổ chức 120 cuộc thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 2.400 đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị nguồn thuốc khoảng 1,2 tỷ đồng; tặng 1.100 suất quà trị giá 550 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đoàn Khối CCQ tỉnh cùng đoàn khối CCQ các tỉnh, thành phố phía Bắc đã khánh thành công trình xây dựng nhà văn hóa tại thôn Trung Là, xã Tầm Nguyên, huyện Cao Lộc

(Lạng Sơn) trị giá 150 triệu đồng, thăm tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách, 87 suất quà cho người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi... Đây là những công trình, phần việc công mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đợt mưa lũ tại miền Trung năm 2020, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã kêu gọi và vận động cán bộ, ĐVTN ủng hộ đóng góp miền Trung trên 35 triệu đồng. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp bộ đoàn trong Khối đã trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các địa phương, đơn vị, tiêu thụ 14,5 tấn búp cải cho nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng trị giá 353,5 triệu đồng. Các phong trào: Tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được lan tỏa tới mỗi cơ sở đoàn và ĐVTN, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đảng chú ý là việc đẩy mạnh cải cách

được các cơ sở đoàn quan tâm. Nhiều cơ sở đoàn chú trọng tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà thiếu nhi, thiếu sinh, khen thưởng học sinh giỏi, bảo công dân Bác, tạo không khí vui tươi, phấn khởi khuyến khích các cháu chăm ngoan, học giỏi, động viên các phụ huynh yên tâm công tác. Các cấp bộ đoàn tích cực tham gia xây dựng quỹ khuyến học, quỹ vì trẻ thơ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó

khăn với tổng số tiền 1,25 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tuổi trẻ Khối CCQ tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng cho ĐVTN; xây dựng hệ thống Đoàn Khối CCQ tỉnh có tri thức, có văn hóa, có trách nhiệm với cộng đồng. Đẩy mạnh tổ chức các phong trào hành động cách

mạng của Đoàn trong ĐVTN theo hướng điều chỉnh phù hợp với tiến trình công tác cán bộ, đoàn viên trong Khối. Xung kích trong lao động xã hội, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác chuyển đổi số, học tập nâng cao trình độ chuyên môn và xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

PHẠM XUÂN THỤY

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh



Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình).